

Đời Sống Đấng Christ

Chúa Jêsus Là Bánh Sự Sống

Giăng 6:22-59

Câu Gốc
Thiếu Nhi

“Ta là bánh sự sống.” Giăng 6:48

Câu Gốc
Nhi Đồng

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống.” Giăng 6:47-48

Câu Chuyện
Kinh Thánh

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Chúng ta đã nói qua về câu chuyện Chúa Jêsus hóa bánh cho đoàn dân đông và rồi Chúa đi trên mặt biển để gặp các môn đệ trên tàu giữa trận bão tố. Kinh Thánh cho chúng ta biết sáng hôm sau, những người trong đám dân đông mà Chúa đã hóa bánh cho họ ăn thấy Ngài không có ở bên bờ biển Galilê này nữa. Những người ở thành Tibêri và những người của đoàn dân bèn lên tàu và đi qua mé bên kia biển. Họ tìm Chúa Jêsus. Và họ đã gặp được Ngài. Chúa Jêsus biết họ tìm Ngài bởi vì họ đã được ăn no nê ngày hôm qua. Họ không quan tâm đến phép lạ mà Chúa làm; bụng họ được no nê thỏa mãn nên họ muốn được ăn nữa.

Chúa Jêsus muốn cho họ điều tốt hơn nữa. Thực phẩm thì tốt cho chúng ta để sống, nhưng Chúa Jêsus bảo họ không chỉ bỏ thì giờ cực khổ để kiếm miếng ăn hay vật chất chóng tàn. Ngài muốn họ làm việc để có được thức ăn mà còn mãi. Thức ăn nào mà không hư thối hay không mọc meo? Thức ăn nào mà còn mãi mãi. Chúa muốn nói đến việc chúng ta làm để biết Ngài, sự sống vĩnh cửu chỉ có mình Ngài có thể ban cho. Và công việc họ cần biết để làm mà Chúa Jêsu nói là “Công việc cho Đức Chúa Trời là các ngươi tin Ta!”

Các em có nhớ khi chúng ta nói về câu chuyện người đàn bà Samari ở tại giếng nước. Ngài đã ban cho bà điều gì? Nước hằng sống, Thánh Linh tràn đầy đời sống để bà không cần phải tìm gì khác để được thỏa mãn. Ngài nói với bà rằng với nước hằng sống, bà sẽ không bao giờ khát nữa. Nhưng đối với những người này, Chúa nói Ngài là bánh sự sống! Bánh sự sống mà Ngài ban cho nhân loại là chính thân Ngài. Làm sao Ngài có thể cho chính thân Ngài? Ngài đã chết trên cây gỗ! Và bởi nhận tặng phẩm này, Chúa nói họ sẽ chẳng bao giờ

Mục Đích
Bài Học

Giới thiệu Chúa Jêsus là Bánh Sự Sống.
Nhấn mạnh đến nhu cầu bánh và nước cho thể xác và tâm linh.
Nói đến sự Chúa Jêsus hy sinh thể cho chúng ta.

đói nữa. Họ sẽ được thỏa mãn bên trong mà bánh không thể làm được. Chúng ta cần nước và bánh để sống. Đó là nhu cầu mà chúng ta sống không thể thiếu, nhưng Chúa Jêsus không muốn chúng ta làm việc cho những gì chúng ta tiêu xài và qua đi. Nếu chúng ta chỉ làm việc để hưởng thụ vật chất như tiền bạc, thức ăn, áo quần CD hay DVD, chúng sẽ chóng dùng hết và chúng ta sẽ muốn thêm. Nhưng nếu chúng ta muốn được tràn đầy, thật là đầy tràn, và không bao giờ bị thiếu nữa, chỉ có Chúa Jêsus là con đường duy nhất.

Làm sao Chúa Jêsus là con đường duy nhất? Giảng đoạn 3:16 nói gì? Chúa Jêsus đã làm gì cho chúng ta? Ngài đã ban chính thân mình, nhưng ban thế nào? Ngài đã cố gắng và bị kết án bởi những lời chứng dối; Ngài đã bị đánh; Ngài đã mang mào gai nhọn và Ngài vác thập giá mình đến nơi để người ta đóng đinh mình trên thập giá đó. Ngài chết không phải vì Ngài làm điều gì sai quấy. Ngài chết thế chỗ cho tôi và em vì chúng ta là người đáng phải chết. Chúng ta là những người không vâng lời Đức Chúa Trời bởi chúng ta không hiểu kính cha mẹ, nói dối, lấy đồ mà không thuộc về chúng ta hay không vâng lời thầy giáo, hiệu trưởng là người mà Chúa đặt để trên chúng ta; vì chúng ta làm điều mình muốn thay vì làm điều Chúa muốn. Nhưng, Chúa Jêsus không đến để chết cho chúng ta để chúng ta có thể làm theo các luật lệ và trở nên tốt để ngày nào đó vào nước thiên đàng. Ngài là con đường lên thiên đàng. Ngài là con đường đến sự sống đời đời. Ngài là bánh sự sống và là nước sống. Ngài đã sống lại từ kẻ chết để ngày nào đó chúng ta sẽ sống với Ngài!

Em có biết là nếu em làm như vậy thì thế nào? Em có biết rằng ngày nào đó mình sẽ sống với Ngài đời đời trên thiên đàng? Em có tin Ngài đến để chết thay chỗ của em hay em đang tìm cách để làm tốt mọi điều để hy vọng mình tốt đủ để lên thiên đàng? Vâng, chúng ta không thể nào tốt đủ. Chúa Jêsus là con đường duy nhất. Em có tin cậy Ngài hôm nay không?

**Trò Chơi
Câu Gốc**

Trên những miếng giấy cứng hình chiếc bánh, viết những chữ của câu gốc trên mỗi miếng giấy. Treo mỗi miếng giấy bằng kẹp quần áo không theo thứ tự, dùng chỉ treo trong nơi học. Cho các em cơ hội để sắp lại cho đúng thứ tự câu gốc.

Câu Nguyện

Cầu nguyện, cảm ơn Chúa vì sự chu cấp nhu cầu cho chúng ta hằng ngày, đặc biệt là bánh và nước tâm linh, Chúa đã sai con Ngài chết thế cho chúng ta.

Nhạy cảm đối với những em sẵn sàng để đặt niềm tin vào Đấng Christ. Dành thêm thì giờ với các em sau đó.

Tóm Lược

Đem theo bánh và nước cho buổi ăn nhẹ và tiếp tục nói về sự quan trọng duy trì sự sống. Tiếp tục nói về Chúa Jêsus là Nước Hằng Sống và là Bánh Sự Sống.

Chuẩn Bị Cho Tuần Tới

Bài 17

Vài Người Theo Chúa Không Tin

Giăng 6:60-71

Bài Học Cho Thiếu Nhi

Chúa Jêsus Chết Cho Em và Tôi!

Hát giai điệu “B-I-N-G-O”

J-E-S-U-S, J-E-S-U-S
J-E-S-U-S, Chúa chết cho em và tôi

Ngài là Bánh Sự Sống, Ngài là Bánh Sự Sống
Ngài là Bánh Sự Sống, Ngài chết cho em và tôi

Mấy tuần qua chúng ta đã học gì về Chúa Jêsus?

Chúa Jêsu đã hóa bánh cho nhiều người ăn

Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển

Các em có nhớ Chúa đã cho đám đông ăn gì không? Chúa cho đám đông ăn cá và bánh! Rồi thì Ngài đi bộ trên mặt biển để gặp bạn Ngài và cùng nhau đi qua phía bên kia biển và dành nhiều thì giờ ở trong một thành phố. Sáng hôm sau, những người trong đám đông được ăn cá và bánh đó tìm kiếm Chúa Jêsus. Họ muốn được thêm nữa!

Chúa Jêsus bảo họ có một điều quan trọng hơn là chỉ nghĩ đến đồ ăn (và đồ chơi, và vật chúng ta mua bằng tiền). Và Ngài nói với họ rằng làm những điều tốt là quan trọng, nhưng có điều quan trọng hơn làm nhiều việc tốt. Chúa Jêsus bảo họ việc Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm là tin Con của Ngài. Con Ngài là ai? Chúa Jesus là Con của Ngài!

Con của Đức Chúa Trời đã làm gì cho em và tôi? Ngài chết cho em và tôi.

Ngài chết thế nào? Ngài chết trên cây thập tự.

Tại sao Ngài phải chết? Chúa chết để chúng ta có thể làm bạn Ngài.

Ngài vẫn chết? Không!

Khi nào thì Ngài sống lại? Vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh!

Cầu Nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, Cảm ơn Ngài vì đã sai Con Ngài Chúa Jêsus. Cảm ơn Ngài đã mở con đường cho con được trở nên bạn Ngài.

Sinh Hoạt

- Cung cấp giấy màu và trò chơi sắp chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Đem những hình ảnh của các quốc gia cho thấy tầm quan trọng của bánh và nước. Thí dụ: Người Mỹ Latin với Tortillas, Người Ả-rập với bánh mì Pita, Người Ý với bánh mì Rustic và người Pháp với bánh mì Bat-get. Chia sẻ với học viên làm thế nào Chúa Jêsus phó thân Ngài, giống như bánh và nước để giữ sự sống.
- Kết một dây thập tự giá. Dùng băng keo cuộn thì tốt.
- Làm một thập tự cây gỗ thủ công. Trang hoàng. Dùng nam châm hay giấy để treo.
- Hát hết ba câu bài *Jêsus Yêu Tôi*

Chúa yêu em lòng em vui thay, kia Kinh Thánh đã tỏ cho hay
Các con thơ thuộc Jêsus đây, chúng yếu nhưng Ngài khỏe mạnh rày.

Điệp Khúc: Jêsus yêu em lắm, phải em được Chúa yêu
Jêsus yêu em lắm, chính trong lời Chúa dạy nhiều.

Chết thay em vì Ngài yêu em, thi ên cung Chúa mở cửa toang ra
Chúa tẩy thanh tội tình xưa nay, để chính em được đến thiên đàng.

Chúa yêu em lòng em vui thay, Cha luôn ở bên em không thôi
Dẫu chết nhưng lòng yêu Jêsus, Chúa dắt đưa vào đến thiên đàng.

- Nếu bài học này nhằm Phục Sinh, dùng những thứ sau đây nếu có để trưng dẫn câu chuyện hay kể lại tuần cuối cùng của Chúa Jêsus với Quả Trứng Phục Sinh. (Mão gai, áo dài tím, đinh xe lửa, thập giá lớn bằng giấy cứng)
- Lần nữa, nếu bài học nhằm ngày Phục Sinh, dấu những quả trứng phục sinh chung quanh phòng học. (Nếu nhóm của bạn nhiều người, chia chúng ra làm nhiều toán nhỏ, và thay phiên cho đến khi mọi người đều được cơ hội). Dành thì giờ cho học viên để tìm quả trứng. Khi trở lại, cho các em kể chuyện, giúp các em kể theo thứ tự diễn tiến.